



Chúa Thánh Thần làm cho Kinh Thánh sống động và linh hoạt.

Thanh Quảng sdb - (Tin Vatican - Christopher Wells)

Đức Thánh Cha Phanxicô suy ngẫm về công việc của Chúa Thánh Thần trong mặc khải, ngài nhấn mạnh vai trò của Chúa Thánh Thần trong việc truyền cảm hứng và giải thích Kinh Thánh.

Chúa Thánh Thần không chỉ truyền cảm hứng cho Kinh Thánh mà còn "làm cho nó trở nên nguồn cảm hứng cho tha nhân", Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu tại Buổi Tiếp Kiến Chung vào Thứ Tư 12/6/2024.

Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến nguồn cảm hứng thiêng liêng của Kinh Thánh trong bài giáo lý hàng tuần tại Buổi Tiếp Kiến Chung vào Thứ Tư, khi ngài tập trung vào vai trò của Chúa Thánh Thần trong sự mặc khải thiêng liêng.

Tuy nhiên, công việc của Chúa Thánh Thần không kết thúc bằng nguồn cảm hứng, Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích. Chúa Thánh Thần liên tục hoạt động trong Giáo hội để giải thích ý nghĩa của Kinh Thánh và làm cho các tác phẩm thiêng liêng "luôn sống động và linh hoạt".

ĐTC đưa ra ví dụ về việc được truyền cảm hứng bởi một đoạn Kinh Thánh mà có lẽ chúng ta đã đọc nhiều lần "mà không có cảm xúc". "Một ngày nào đó, chúng ta đọc nó trong bầu khí đức tin và cầu nguyện", Đức Thánh Cha nói, và "văn bản bất ngờ đó được Chúa Thánh Thần soi dẫn..."

Được nuôi dưỡng bằng Kinh thánh

Giáo hội cũng vậy, “được nuôi dưỡng bằng việc đọc Kinh thánh theo Thần Khí”, Đức Thánh Cha nói, “tức là đọc dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Đấng đã linh hứng cho tác giả viết ra Kinh thánh”. Ngài nhấn mạnh, “Giáo hội, Hiền thể của Chúa Kitô, là người giải thích được ủy thác kho tàng kinh thánh đã được linh hứng, là trung gian của lời công bố đích thực của bản văn đó”.

Trong khi nhấn mạnh giá trị của Kinh Thánh (lectio divina), việc thực hành đọc Kinh thánh một cách cá nhân và suy ngẫm, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng “việc đọc Kinh thánh theo tinh thần cốt lõi là việc đọc công khai được thực hiện trong phụng vụ, và đặc biệt trong Thánh lễ”.

“Trong nhiều lần lời của Chúa mà chúng ta lắng nghe hàng ngày trong Thánh lễ hoặc trong Phụng vụ Giờ kinh, luôn có một lời dành riêng cho chúng ta”, ngài nói và nói thêm rằng, khi “được chào đón Lời Chúa vào trái tim, Lời Chúa có thể soi sáng ngày sống của chúng ta và truyền cảm hứng cho tâm tình cầu nguyện của chúng ta”.

Tình yêu của Chúa là trung tâm của Kinh thánh

Đức Thánh Cha Phanxicô kết thúc bài giáo lý của mình bằng “một suy tư có thể giúp chúng ta yêu mến Lời Chúa”. Trích dẫn Thánh Augustine và Thánh Gregory Cả, ĐTC cho hay Kinh thánh giống như một lá thư Chúa gửi đến cho các tạo vật của Người, không là gì ngoài việc chuyển tải tình yêu vô bờ bến của Chúa.

Và ĐTC cầu xin, “Chúa Thánh Thần, Đấng đã truyền cảm hứng cho các tác giả viết nên Kinh thánh, giờ đây cùng với Kinh thánh hối thúc chúng ta nắm bắt được tình yêu này của Chúa trong những tình huống cụ thể của cuộc sống chúng ta.”



1. NỘI DUNG TỔNG QUÁT

